

แผนระดับที่ ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติฯ ภายใต้แผนย่อยที่ ๑ : แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
โดยคณะที่ ๑ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ

แผนระดับที่ ๑ (z)		เป้าหมาย : ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข หน่วยรับผิดชอบ กอ.รมน. และ กท. ●											
แผนระดับที่ ๒ (y)		เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๒. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม หน่วยรับผิดชอบ : กท. ●											
		แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : ปลุกฝังและสร้างคุณธรรมให้คนไทยและชาวไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑) การปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๒) การบังคับใช้ระเบียบพระสงฆ์ การอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ์	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๔) การจัดทำข้อห้ามปฏิบัติต่างๆ ของงานศาสนพิธีให้ชัดเจน	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๕) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธรูป	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๖) การสร้างแนวทางการบริหารงานพระพุทธศาสนาและเงินบริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๗) การสร้างแนวทางคุ้มครองพระพุทธศาสนาและองค์กรทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๙) การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑๐) การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ	
แผนระดับที่ ๓ : แผนปฏิบัติการด้าน...		แผน : แผนการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักฯ หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ● ● แผน : แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ หน่วยรับผิดชอบ : กรมการศาสนา ● ตัวชี้วัด : ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ตัวชี้วัด : ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตัวชี้วัด : ตามแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ											
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	ปี๖๒	โครงการตามแผนการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักฯ หรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักฯ หรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนศาสนา หรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนศาสนา หรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนศาสนา หรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนศาสนา หรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนศาสนา หรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนศาสนา หรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนศาสนา หรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนศาสนา หรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนศาสนา หรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนศาสนา หรือแผนปฏิบัติราชการ
	ปี๖๓
	ปี๖๔
	ปี๖๕

การแบ่งมอบ : ● แบ่งมอบตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ● แบ่งมอบตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ● แบ่งมอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
● แบ่งมอบเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ

หมายเหตุ : การระบุชื่อโครงการให้ระบุ (หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม หรือกระทรวง) และส่งกลับมายัง สมช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ทาง email : nscpopl@hotmail.com